

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๕ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสวาท หงษ์อินทร์	ประธานสภาฯ	สวาท หงษ์อินทร์	
๒	นายอุดม ภูนุภา	ส.อบต.ไผ่ ม.๖	อุดม ภูนุภา	
๓	นายทองพูล จันทะพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑	ทองพูล จันทะพันธ์	
๔	นายทองสา เสนานนท์	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒	ทองสา เสนานนท์	รองประธานสภาฯ
๕	นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐	ศิลป์ชัย แว่นแก้ว	
๖	นายบุญชัย นนทวงษ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๘	บุญชัย นนทวงษ์	
๗	นายสมาน รัตนวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๗	สมาน รัตนวัน	
๘	นายอิสระ บัวส่อง	ส.อบต.ไผ่ ม.๔	อิสระ บัวส่อง	
๙	นางเบญญาภา รัตนวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๒	เบญญาภา รัตนวัน	
๑๐	นายถาวร แว่นแก้ว	ส.อบต.ไผ่ ม.๕	ถาวร แว่นแก้ว	
๑๑	นายทองสุรีย์ จันทะพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๙	ทองสุรีย์ จันทะพันธ์	
๑๒	นายบรรจง หินกอง	ส.อบต.ไผ่ ม.๑	บรรจง หินกอง	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์	นายก อบต.ไผ่	สวัสดิ์ จันทะพันธ์	
๒	นายสมศักดิ์ นนทวงษ์	รองนายก อบต.ไผ่	สมศักดิ์ นนทวงษ์	
๓	นายกฤษฎ์ รัตนวัน	รองนายก อบต.ไผ่	กฤษฎ์ รัตนวัน	
๔	นางสุดาพร อำไพ	รองปลัด อบต.ไผ่	สุดาพร อำไพ	
๕	นายสุนทร แสงไสย์	นิติกร	สุนทร แสงไสย์	
๖	นายธีระศักดิ์ พรรษา	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ธีระศักดิ์ พรรษา	
๗	น.ส.นัทธมน สุภาพ	ผู้อำนวยการกองคลัง	นัทธมน สุภาพ	
๘	นายพิพัฒน์ พรหมโลก	ผู้อำนวยการกองช่าง	พิพัฒน์ พรหมโลก	
๙	นายอาเทน นนทวงษ์	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	อาเทน นนทวงษ์	

๑๐	น.ส.อินทิราภรณ์ คำแสน	ผ.อ.การกองการศึกษาฯ	อินทิราภรณ์ คำแสน	
๑๑	นายเอกสิทธิ์ รัตนวัน	เลขานุการนายก อบต.ไผ่	เอกสิทธิ์ รัตนวัน	

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ลาประชุม - คน

ขาดประชุม - คน

เปิดประชุมเวลา

๐๙.๓๐น.

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่ และสวดมนต์ไหว้พระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทุกท่าน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในการกำหนดประชุมในสมัยสามัญสมัยที่ ๓ นี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ

กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ / ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขานุการสภาฯ

ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ละเอียด

ประธานสภาฯ

เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไข/รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน
รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๐ เสียง

ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ การประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ กระผมขอเข้าสู่
ขั้นตอนการประชุมต่อไป

**๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๖**

วาระที่ ๑ วาระรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ได้แถลงร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเรียนเชิญครับ

นายกฤษฎี รัตนวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกฤษฎี รัตนวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ยื่นญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อ
พิจารณา และขอแถลงข้อบัญญัติตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
๒๕๖๖ ต่อสภาฯ ตามร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เจ้าหน้าที่
งบประมาณ และคณะผู้บริหารได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณโดยเทียบเคียงกับปี
งบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากความผันผวนของงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากทางรัฐบาล ซึ่งการบริหารนั้นต้องบริหารตามความผันผวนของงบประมาณ
ซึ่งรายจ่ายประจำต้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติฯนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ได้ส่งให้
ท่านได้พิจารณาล่วงหน้า ๓ วันก่อนวันประชุมนั้น ซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านคงจะได้
อ่านและทำความเข้าใจมาบ้างแล้วกระผมพร้อมด้วยคณะบริหารจึงขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป

ประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน คงได้รับทราบการแถลงร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับต่อไปจะขอปรึกษาหารือในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ หากท่านใดมีข้อสงสัยให้สอบถามรายละเอียดได้

นายคิลป์ชัย แวนแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ก่อนที่จะมีการขอมติเพื่อรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีข้อเปรียบเทียบการตั้งงบประมาณในปี งบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณการ ๔๐ ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งประมาณไว้ที่ ๓๙ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาจะกระทบต่อการบริหารหรือไม่ และการตั้งเงินเดือนค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งสูงขึ้นทุกปี จะมีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กร หรือไม่ ผมขอคำชี้แจงจากผู้บริหารหรือทางกองคลัง

น.ส.นัทธมน สุภาพ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี จะต้องพิจารณาจากรายรับจริงในแต่ละปี ในปีงบประมาณนี้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายรับจริงอยู่ที่ ๓๓ ล้านบาท ถ้าถึงสิ้นปีงบประมาณน่าจะไม่เกิน ๓๔ ล้านบาท ถ้าตั้งสูงเกินไปจะเป็นการไม่สมดุลจากปีที่ผ่านมา

นางสุดาพร อำไพ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณหมวดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นรายจ่ายตามกฎหมายซึ่งข้าราชการทุกประเภทจะต้องมีการเลื่อนขึ้นเงินเดือนทุกปี ตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประธานสภา ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณารับร่างข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้พิจารณาในขั้นต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑๑	เสียง
ไม่รับหลักการ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

- ประธานสภาฯ** ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ลำดับต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้เลือกทีละ ๑ ท่าน และกำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องกำหนดว่าแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน แล้วค่อยเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน
- ที่ประชุม** มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน โดยให้สมาชิก เสนอชื่อ ๑ ท่านและต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน
- นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว** กระผมขอเสนอ นายอุดม ภูนุภา เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
- นายสมาน รัตนะวัน** ขอรับรองนายอุดม ภูนุภา
- นายบรรจง หินกอง** ขอรับรองนายอุดม ภูนุภา
- ที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายอุดม ภูนุภา เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
- นายบรรจง หินกอง** กระผมขอเสนอ นายบุญชัย นนทวงษ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
- นายอิสระ บัวส่อง** ขอรับรองนายบุญชัย นนทวงษ์
- นายทองพูล จันทะพันธ์** ขอรับรองนายบุญชัย นนทวงษ์
- ที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายบุญชัย นนทวงษ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
- นายอุดม ภูนุภา** กระผมขอเสนอ นายถาวร แว่นแก้ว เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
- นายบรรจง หินกอง** ขอรับรองนายถาวร แว่นแก้ว
- นายบุญชัย นนทวงษ์** ขอรับรองนายถาวร แว่นแก้ว
- ที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายถาวร แว่นแก้ว เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
- ประธานสภาฯ** ที่ประชุมก็เสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่าน แล้วผมขอ มติที่ประชุมเพื่อรับรองทั้ง ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง

ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทั้ง ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ	และขอให้ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๒
นายสมาน รัตนะวัน	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอระยะเวลาในการรับคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๓ -๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ประธานสภา	มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภา	ถ้าไม่มีกระผมขอมติ
ที่ประชุม	มีมติ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมก็ได้มีมติในการยื่นคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดที่ยื่นคำขอแปรญัตติที่ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะรอรับคำขอแปรญัตติจากท่านสมาชิก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น
เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร เมื่อที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและกำหนดวันรับคำขอแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อย ข้าพเจ้า จึงขออนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมปรึกษาหารือ ในวันนี้หลังจากที่ประธานปิดประชุม ที่ห้องกิจการสภา (ห้องเล็ก) และขออนัดสมาชิกทุกท่านประชุมในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติในวันอังคาร ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยจะไม่แจ้งเป็นหนังสืออีก
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา	ในระเบียบวาระอื่น นี้มีท่านใดมีข้อราชการหรือมีเรื่องปรึกษาหารือเชิญครับ

- นายสุนทร แสงไสย์** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ (กิจกรรม Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๑ ที่บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคมที่ผ่านมาและต้องขอขอบพระคุณท่านบรรจง หินกอง ส.อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑ ที่ได้ประสานงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี การจัดกิจกรรม ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒
- นายสมาน รัตนวัน** การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ในการยื่นคำขอและการแปรแปรญัตติ ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา ซึ่งในสมัยนี้ สมาชิกของเราลดเหลือ หมู่บ้านละ ๑ คน เราจะต้องดูรายละเอียดข้อบัญญัติให้ครบถ้วนจึงขอให้ทุกท่านได้มาร่วมกันพิจารณา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งมีการลงมติให้ดำเนินการเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
- นายสุนทร แสงไสย์** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้มีมติให้ดำเนินการนั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หลังจากการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นทางสำนักปลัดจะดำเนินโครงการ ซึ่งระยะเวลาต้องอยู่ภายในเดือนสิงหาคม ส่วนรายละเอียดจะชี้แจงในการประชุมคราวต่อไป
- นายอิสระ บัวส่อง** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ขอนำเรียนถึงปัญหาที่พี่น้องบ้านเมียง หมู่ที่ ๔ กำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือเรื่องการปลูกต้นยูคาลิปตัสบริเวณสองข้างถนนทำให้การสัญจรไปมา ไม่สะดวก และอาจจะทำให้ถนนได้รับความเสียหายซึ่งมีหลายเส้น ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หาแนวทางแก้ไขด้วย และอีกเรื่องพี่น้องผู้สูงอายุบ้านเมียง หมู่ที่ ๔ ผากถามถึงเจ้าหน้าที่งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีต้องการที่จะ

ให้ทางเจ้าหน้าที่นำเงินสดไปจ่ายให้จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะไม่สะดวก
ในการที่จะเบิกที่ธนาคาร

นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร กระผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่
ที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจมาทำหน้าที่ ซึ่งที่กระผมได้เรียนถามนั้นเกี่ยวกับการ
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน กระผมขอ
นำเรียนต่อที่ประชุมในวาระอื่นๆนี้

- ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญทุกสมัยขอความกรุณา
ทุกท่านได้แต่งเครื่องแบบสีกาฬทุกท่านในการประชุม
- ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งต่อไปผมขอเสนอให้รูปแบบกิจกรรมให้
พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกคนควรกำหนดระยะเวลาให้พอดี และอยากให้ทุก
คนได้รับประทานอาหารร่วมกัน และขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทั้ง
คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมในการรับประทานและพบปะกับพี่
น้องประชาชน
- กระผมขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตัดต้นยางนาในเขตตงตวนซึ่งเป็นที่
สาธารณประโยชน์ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินได้จัดสรรให้ทำประโยชน์เพื่อขจัดปัญหา
ความยากจน ซึ่งมีการตัดต้นยางนาเป็นจำนวนพอสมควรและบางแปลงมีการซื้อ
ขายกัน ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบด้วย
- เรื่องการดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ขอเรียนถามคณะผู้บริหารว่าจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการหรือไม่
หากไม่สามารถดำเนินการได้ทุกเส้น ในหมู่บ้านที่ไม่ได้ดำเนินการขอให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณต่อไปเป็นลำดับต้นๆจะได้หรือไม่

นายอุดม ภูญา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในวาระอื่นๆนี้กระผมขอนำเรียนถึง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ

- เส้นทางบ้านหนองยาง –บ้านโนนศิลป์ มีบ่อน้ำของพี่น้องประชาชนที่ขุดติดกับ
แนวเขตถนน ซึ่งตอนนี้ได้เซาะพื้นผิวถนนอาจจะทำให้ถนนได้รับความเสียหาย
ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขด้วย

- ขอขอบพระคุณทางกองช่างที่ได้ดำเนินการเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างให้กับชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ ซึ่งตอนนี้ทั้งหมู่บ้านดำเนินการได้ประมาณ ๘๕ % เหลืออีกไม่กี่จุดก็จะครบถ้วนหมู่บ้าน และขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบขณะนี้ทางบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ ได้ดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิดในถนนทุกเส้น หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบเหตุการณ์ต่างที่เป็นประโยชน์ ทางบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ ยินดีให้บริการตรวจสอบด้วยกล่องวงจรปิด
- เรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ กับชุมชน ขอให้ทางสมาชิกทุกท่านได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อดำเนินการได้ถูกจุด เช่นการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจะได้ดำเนินการได้ถูกจุด และเกิดประสิทธิภาพ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกกับทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วย

นางเบญญาภา รัตนวัน บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒ น้ำประปาในขณะนี้มีปัญหาไม่มีสีเหลือง และขอให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์วัดน้ำด้วย บางครัวเรือนใช้น้ำตลอด แต่ได้เสียค่าน้ำเพียง ๒ บาท ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบด้วย เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และพี่น้องประชาชน

นายบุญชัย นนทวงษ์ จากกรณีที่ท่าน ส.อบต.เบญญาภา ได้นำเรียน น่าจะเกิดปัญหาหลายหมู่บ้านขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ได้ดำเนินการตรวจสอบว่ามันขัดข้องหรือชำรุดตรงไหน หรือมีการตัดแปลงมิเตอร์วัดน้ำหรือไม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

นายบรรจง หินกอง กระผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมกิจกรรมบิณฑบาตบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ และกระผมขอเรียนถามเกี่ยวกับการออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งกระผมได้เขียนคำร้องไว้ ๓ ครั้งแล้วแต่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการ ขอให้ผู้บริหารได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการด้วย

ประธานสภาฯ วันนี้กระผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอนัดทุกท่านประชุมอีกครั้งในวันอังคาร ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ *เบญญาภา รัตนวัน* ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางเบญญาภา รัตนวัน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลงชื่อ *สวาท หงษ์อินทร์* ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสวาท หงษ์อินทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอิสรระ บัวส่อง	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	<i>อิสรระ บัวส่อง</i>	
๒	นายบรรจง หินกอง	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	<i>บรรจง หินกอง</i>	
๓	นายสมาน รัตนวัน	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	<i>สมาน รัตนวัน</i>	